
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถอ้ย 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) 

วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลศรีถ้อย 

............................................. 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพูล  มูลยะเทพ ประธานสภาเทศบาลฯ พูล  มูลยะเทพ สมาชิกสภาฯเขต 2 

2 นายสวาท โปทปัญญา รองประธานสภาฯ สวาท โปทปัญญา สมาชิกสภาฯเขต 2 
๓ นายวินัย  โยธาวุธ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ วินัย  โยธาวุธ สมาชิกสภาฯเขต ๑ 

๔ นายสมพงษ์  รัตนประยูร สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ สมพงษ์  รัตนประยูร สมาชิกสภาฯเขต ๑ 

๕ นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ ไสว  วงราจา สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
๖ นายสายค า  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ สายค า  ชัยชนะ สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
๗ นายอโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ อโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
๘ นายสมนัด มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ สมนัด มูลยะเทพ สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
๙ นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ ดวงเดือน อุทธโยธา สมาชิกสภาฯเขต 2 

๑๐ นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ สุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาฯเขต 2 
๑๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ บุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
๑๒ นายมานพ ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ มานพ ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาฯเขต ๒ 

 ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายหวัน  ไชยกระเชียง รองนายกเทศมนตรีฯ หวัน  ไชยกระเชียง  
๓ นายอินจันทร์  ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีฯ อินจันทร์  ต๊ะมาธง  
๔ นายภานุวัฒน์  อะคะโล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ภานุวัฒน์  อะคะโล  
๕ นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมบูรณ์  หลวงบุญมี  
๖ นายชัชรากร  มูลยะเทพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕  ชัชรากร  มูลยะเทพ  
๗ นายปริญญา  จันทร์ต๊ะละ ผู้ใหญ่บ้านหมูที่  ๖ ปริญญา  จันทร์ต๊ะละ  
๘ นายสมสิทธิ์  แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐  สมสิทธิ์  แซ่จ๋าว  
๙ นายคมสัน  ปัญญาวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ คมสัน  ปัญญาวรรณ  

๑๐ นายสมหวัง  วงลาจา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ๙ สมหวัง  วงลาจา  
๑๑ นางปทิตตา  ทองสกลรัชต์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ปทิตตา  ทองสกลรัชต์  
๑๒ นางราตรี  แปงค าเรือง ผู้อ านวยการกองคลัง ราตรี  แปงค าเรือง  
๑๓ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภกร  อะคะโล  
๑๔ นางวารุณี  ภาชนนท์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา วารุณี  ภาชนนท์  
๑๕ นายประทีป  ชัดดง หัวหน้าส านักปลัด ประทีป  ชัดดง  
๑๖ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกร ช านาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  



        -2- 
เริ่มประชุมเวลา  09.30   น.  

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี              
พ.ศ.2564  สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) แล้ว นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                  
จึงได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  ผู้มาประชุมและลงชื่อมาประชุมแล้ว มีจ านวน 12 คน             
ซึ่งมี ถือว่าครบองค์ประชุม และนายพูล  มูลยะเทพ ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  ซึ่งท าหน้าที่ประธาน              
ในที่ประชุม ได้ตรวจดูจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ที่ได้เข้าประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม จึงด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
ระเบียบวาที่ ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  ประกาศเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล                  
ต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ             
สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.265) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

นายพูล มูลยะเทพ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง การก าหนด
ประธานสภาฯ  สมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564                
   และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (ปี พ.ศ.265) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม               
   พ.ศ.2564 ให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบอีกครั้ง  
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี  ได้อ่านประกาศเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ  ต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และประชุมสามัญ สมัยแรก  
   ของปีถัดไป (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสรุปความ ดังนี้  

เพ่ือให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง                    
จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖           
และแก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ ง  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ .  ๒๕๖๒ และข้อ  ๒๑ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบกับมติสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรี ถ้ อย  ครั้ งแรก ประจ าปี  พ.ศ .  ๒๕๖๔                     
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                   
จึง ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา เทศบาลต าบลศรีถ้อย   สมัยประชุมสามัญ  
ป ร ะ จ า ป ี  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔  และสม ัยป ร ะช ุมส าม ัญ   สม ัย แ รก (ของป ีถ ัด ไป )                  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ของแต่ละสมัย และก าหนด
จ านวนวันประชุมของแต่ละสมัย ดังนี้ 

๑. สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยแรก วันเริ่มสมัยประชุม 
วันที่ ๑1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ( มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ) 

๒ .  ส ม ั ย ป ร ะ ช ุ ม ส า ม ัญ  ป ร ะ จ า ป ี  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔  ส ม ั ย ที ่  ๒             
วั น เ ริ่ ม สมั ยประชุ ม วั นที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ( มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ) 

๓ .  ส ม ั ย ป ร ะ ช ุ ม ส า ม ัญ  ป ร ะ จ า ป ี  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔  ส ม ั ย ที ่  ๓                 
วั น เ ริ่ ม สมั ยประชุ ม  วั นที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ( มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ) 

๔ .  ส ม ั ย ป ร ะ ช ุ ม ส า ม ัญ  ป ร ะ จ า ป ี  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔  ส ม ั ย ที ่  ๔              
วั น เ ริ่ ม สมั ยประชุ ม วั นที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ( มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ) 



 
๕.  สมัยประช ุมสามัญ สมัยแรก(ของปีถัดไป) ประจ าปี พ.ศ .๒๕๖๔             

วันเริ่มสมัยประชุม  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5  ( มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ) 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่   ๖  พฤษภาคม                

พ.ศ. ๒๕๖๔   
   (ลงชื่อ) นายพูล  มูลยะเทพ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 

1.2  ประกาศเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย              
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยแรก ลงวันที่ 6 พฤษภาคม  

 พ.ศ.2565 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 สมัยแรก              
   ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบอีกครั้ง 
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  
เลขานุการสภาฯ   สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสรุปความ  
   ดังนี้ 

ตามที่ สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย     
ครั้ งแรก ประจ าป ี พ.ศ .๒๕๖๔  เมื ่อว ันพฤห ัสบด ี ที ่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔                   
ม ีมต ิก าหนดให ้ม ีการประช ุมสภาเทศบาลต าบลศร ีถ ้อย  สมัยประชุมสามัญ                    
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๔ สมัย และก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก                 
ของปีถัดไป (ปี  พ.ศ.2565) วันเริ่มสมัยประชุม วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕                      
มีก าหนดระยะเวลา  30 วัน นั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๑๔ )  พ .ศ .  ๒๕๖๒ มาตรา  ๒๕ และระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทย                       
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลศรีถ้อย สมัยประชุม สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันเริ่มสมัยประชุม                 
วันที่ ๑1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน)    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
ประกาศ  ณ วันที่  6  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

(ลงชื่อ) นายพูล  มูลยะเทพ   
                                                          ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 

1.3  ประกาศเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

นายพูล มมูลยะเทพ ไ ด้ ม อบ ห ม าย ใ ห้ เ ล ข า นุ ก า ร สภ า ฯ  อ่ า น ปร ะก าศ เ ท ศบ า ล ต า บ ล ศรี ถ้ อ ย                           
ประธานสภาฯ  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย   
   ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบอีกครั้ง 
 
 

-๓- 



-๔- 

นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจ 
เลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ลงวันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔              

โดยสรุป ความ ดังนี้ 
ด้วยสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย            

ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ให้เป็นคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย จ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. นายวินัย  โยธาวุธ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
2. นายสายค า  ชัยชนะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
3. นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
4. นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
5. นายไสว วงค์ราจา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑03 ข้อ ๑07  ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๔๗                  
และแก้เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการสามัญ             
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ในการประชุมฯ ครั้งที่  1               
ประจ าปี  พ.ศ.2564  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564                    
จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรี
ถ้อย ดังนี้ 

1. น าย วิ นั ย   โ ย ธ า วุ ธ   สม าชิ ก สภา เทศบาลฯ  เ ขต เ ลื อกตั้ ง ที่  ๑                          
เป็น ประธานกรรมการ 

2. นายสายค า  ชัยชนะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑    
เป็น กรรมการ 

3. นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒    
เป็น กรรมการ 

4. นายไสว วงค์ราจา    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑    
เป็น กรรมการ 

5. นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 2  
เป็น กรรมการและเลขานุการ   

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป                        
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

(ลงชื่อ) นายพูล  มูลยะเทพ   
       ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 

1.4  ประกาศเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลต าบล            
ศรีถ้อย ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

นายพูล มมูลยะเทพ ไ ด้ ม อบ ห ม าย ใ ห้ เ ล ข า นุ ก า ร สภ า ฯ  อ่ า น ปร ะก าศ เ ท ศบ า ล ต า บ ล ศรี ถ้ อ ย                           
ประธานสภาฯ  แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564               
   ให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบอีกครั้ง 



 
 
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี ได้อ่านประกาศเทศบาลต าบลศรีถ้อย เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย   
เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งแรก  

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ เมือวันพฤหัสบดี ที่  ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                  
มีมติเลือก นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลศรีถ้อย เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลตบลศรีถ้อย นั้น  

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๑๑ วรรคแรก ข้อ ๑๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่ น  พ .ศ .  ๒๕๔๗                  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศแต่งตั้งนายสมบูรณ์  หลวงบุญมี 
ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลศรีถ้อย ให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย                 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย มีมติเลือก เป็นต้นไป 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

(ลงชื่อ) นายพูล  มูลยะเทพ  
                                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 

1.5  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล             
ศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 22 เมษายน  พ.ศ.2564 

นายพูล มมูลยะเทพ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการ 
ประธานสภาฯ  เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 22 เมษายน   
   พ.ศ.2564 ให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบอีกครั้ง 
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี ได้อ่านประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบล 
เลขานุการสภาฯ  ศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 22 เมษายน  พ.ศ.2564 สรุปความว่า 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย กรณีคณะกรรมการ           
การเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ          
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙              
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น              
พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง 

 
ล าดับที่ เขตเลือกตั้ง ชื่อตัว – ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
- - ดาบต ารวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ  

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
       (ลงชื่อ) นายวิโรจน์  โกวัฒนะ  
                กรรมการการเลือกตั 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้แจ้งว่า ถือว่าที่ประชุมรับทราบระเบียบวระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ดังกล่าว 
ประธานสภาฯ  ข้างต้น 

-๕- 



มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้แจ้งว่า ตามท่ีได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  ครั้งแรก ประจ าปี  
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2564  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  ซึ่งคณะกรรมการ 

สามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภาฯ              
มีสมาชิกสภาฯท่านได้ประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมถ้อยค า ในรายงานการ
ประชุมดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ถ้อยค า ในรายงานการประชุมดังกล่าว และได้ตรวจนับจ านวน สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลศรีถ้อย ที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว มีจ านวน 12 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอมติที่
ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ.2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  หรือไม่ ด้วยการยกมือ 
 สรุปมติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมฯจ านวน 11 เสียง                     
ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง  1 เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม              
สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้ งแรก ประจ าปี  พ.ศ.2564 เมื่อวันพฤหัสบดี                       
ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ครั้งแรก       
ประจ าปี  พ.ศ.2564 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย (ดาบต ารวจเทพสงวน  ปันสุวรรณ) 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้เชิญดาบต ารวจ เทพสงวน ปัญสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย แถลงนโยบาย 
ประธานสภาฯ      ของนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ได้แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ดังนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ที่เคารพ  

ตามท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  โดยให้จัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ 
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลศรีถ้อย ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อยและนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย  เมื่อวันอาทิตย์               
ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564  นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี แล้ว 
โดยให้กระผมเป็นนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา               
 

 

-๖- 



 
ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 ซึ่งตามมาตรา 48 ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล    
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4)  พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ              
ไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้                
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  การแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดยให้นายกเทศมนตรี ต้องจัดท านโยบาย
เป็ นลายลักษณ์ อักษรแจกให้ สมาชิกสภา เทศบาลทุ กคน  ที่ ม าประชุมด้ วย                            
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล  

ในการนี้ กระผม ในฐานะที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลศรีถ้อย                
จึงจัดท านโยบายเพ่ือแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ซึ่ งนโยบาย                       
ที่จะได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เป็นนโยบายที่กระผมได้ก าหนดมาจาก               
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลศรีถ้อย ซึ่งอยู่กับหน้าที่               
และอ านาจของเทศบาลตามกฎหมาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  20 ปี                   
(พ.ศ.2561 -2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12                      
( พ . ศ . 2 5 6 0 -2 5 6 ๔ )  แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น  2                          
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา และกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล                
และยั่งยืน  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนต าบลศรีถ้อย ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย โดยก าหนด
นโยบายออกเป็น  7 ด้าน ดังนี้ 

    ๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ

ด ารงชีวิตและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถ ดูแลคน             
ในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1.1  ประสานการจัดหาตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร  เช่น ลิ้นจี่ แคนตาลูป  
   กาแฟ ผลผลิตอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน   เช่น การจักรสาน กลุ่มผลิตน้ าปู งานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร             
งานผ้าชนเผ่า กาแฟ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการขายสินค้า การบริการ         
การท่องเที่ยว ในการเผยแพร่ข้อมูลผลผลิตของประชาชนให้แพร่ขยายสู่ตลาดมากขึ้น 

2. นโยบายด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาสังคมชุมชนต าบลศรีถ้อย ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ที่ต้องร่วมกันคิด  ร่วมกันรับผิดชอบ 
แบบบูรณาการและการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน               
องค์กรชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสังคม โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

2.1  ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของผู้สูงอายุ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

 

-๗- 



 
2.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของชุมชน             

   โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท  กลุ่ม อสม. อปพร. สตบ. กลุ่มพัฒนาสตรี 

กลุ่มเยาวชน  ในการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ แหล่งน้ า ป่าไม้ 

และการท าการเกษตร  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้   
3.1 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบริหารจัดการ 

   ขยะมูลฝอยอย่างมีระบบและทั่วถึง 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรเป็นเกษตรปลอด

สารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ระบบน้ าและการจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค 

   บริโภคและเพ่ือการเกษตร อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  
3.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “คนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน อย่างสมดุล” 
4. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น

พ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาด้านถนน  
ไฟฟ้าส่ องสว่ า ง  แหล่ งน้ า   ตลอดถึ งที่ ดิ นท ากิน  ซึ่ งจะก่อให้ เ กิดประโยชน์                   
ต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การเดินทาง ตลอดถึงการติดต่อสื่อสาร                    
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

4.1 พัฒนาถนน ระบบไฟฟ้า ประปา อย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน 
4.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขภัยแล้ง น้ าท่วมขัง  โดยการขุดลอกคลองส่งน้ า            

ที่ตื้นเขินเพ่ือประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า และการระบายน้ า 
5. นโยบายด้านศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 
การท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม                 

โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรประเพณีท้องถิ่น  เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ                  

ประเพณีสรงน้ าพระเจ้าองค์ด า ประเพณีสรงน้ า  พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ ประเพณีสรงน้ า
พระเจ้าฝนแสนห่าและประเพณีชนเผ่า  

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา  
6. นโยบายด้านการท่องเที่ยว  
การพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลศรีถ้อย ซึ่งจะส่งผลต่อ             

การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เช่น  กิจกรรมปั่น 

   จักรยาน วิ่งแอ่วสวนลิ้นจี่  ไร่แตง  ไร่แคนตาลูป เป็นต้น 
 
 
 

-๘- 
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6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “จิบกาแฟ 
ปางปูเลาะ ผาแดง แหล่งวัฒนธรรมชนเผ่า”  

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น ดิน วิ่ง ปั่น  
หนองเล็งทราย 

6.4 พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในต าบลศรีถ้อย ได้แก่ ท่าเรือ
หนองเล็งทราย  ถนนสายออกก าลังกาย  ถนนสู่ถ้ าประกายเพชร  เป็นต้น 

7. นโยบายการเมืองการบริหาร 
การบริหารงานยุคใหม่ต้องใส่ใจหลักธรรมาภิบาล และการส่วนร่วมของ          

ภาคประชาชนตลอดจนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและบริการ               
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

7.1 พัฒนาระบบการบริการและบริหารงานด้วยเทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย 

ในการพัฒนาสร้างสรรค์ต าบลศรีถ้อยให้น่าอยู่     
7.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในช่องทางต่างๆ 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงอย่างสะดวกและท่ัวถึง  
7.4 พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

และบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
7.5 ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
นโยบายที่กระผมกล่าวมาข้างต้น ไม่อาจบรรลุผลได้ หากปราศจากความ

ร่วมมือ จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรชุมชน 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
และพ่ีน้องประชาชนต าบลศรีถ้อย ทุกคน กระผมขอวิงวอนทุกท่าน มาขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่สร้างสรรค์ต าบลศรีถ้อยให้น่าอยู่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนต าบลศรีถ้อย 
ไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับ                                      

                         รายละเอียดตามเอกสารค าแถลงนโยบายที่แจกให้สมาชิสภาเทศบาลต าบล 
 ศรีถ้อยและผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว  

นายพูล  มูลยะเทพ ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในญัตติดังกล่าวหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
นายวินัย โยธาวุธ  ได้อภิปรายว่า นโยบายด้านประเพณี วัฒนธรรม ข้อ ๕.๑ อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เพ่ิมส่งเสริมกิจกรรมประเพณีเจ้าหลวงค าแดง ในค าแถลงด้วย  
น.ส.ดวงเดือน  อุทธโยธา ได้อภิปรายว่า ด้านที่ ๕ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ขอให้เพ่ิมการสืบชะตาต้นลิ้นจี่              
สมาชิกสภาฯเขต ๒ ต้นแรกของต าบลศรีถ้อย  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า ด้วย เพราะต าบลศรีถ้อย เป็นแหล่ง 
   ผลิตลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุดของอ าเภอแม่ใจและอ าเภอแม่ใจก็เป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุด 

ของจังหวัดพะเยา ประกอบกับแหล่งผลิตลิ้นจี่ของอ าเภอแม่ใจ เป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่                 
ที่มีคุณภาพ รดชาดอร่อย จนได้รับเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่
เฉพาะเจาะจงหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  



 
นายสวาท  โปทปัญญา ได้อภิปรายว่า นโยบายด้านที่ ๔ ด้านสาธารณูปโภค อยากให้เพ่ิมด้านไฟฟ้าส่องสว่าง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ตามจุดต่างๆของ หมู่บ้าน เนื่องจากยังมีอยู่หลายจุดที่ยังไม่มีและที่มีอยู่ก็ใช้การไม่ได้ 

เนื่องจากไม่มีสายดับจึงอยากให้เพ่ิมสายดับ เพ่ือให้มีไฟส่องสว่างทุกๆจุดเพ่ือความ
ปลอดภัยของประชาชน 

-โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าต้นหาด อยากจะให้เร่งให้มีการ
ด าเนินการเนื่องจากมีปัญหาน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

-นโยบายด้านที่ ๕ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อยากให้เพิ่มในนโยบาย เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้ า เช่น ประเพณีเซ่นไหว้การเลี้ยงผีฝายต้นจุมปี เลี้ยงผีฝายแม่น้ าสอง
สบ (แม่น้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน) ประเพณีทั้งสองอย่างนี้มีมาช้านาน ตั้งแต่บรรพ 
บุรุษของหมู่บ้าน 

ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ  ไดข้อบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย ทุกท่านที่ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม 
นายกเทศมนตรีฯ  จากค าแถลงนโยบาย ที่ผมน าเสนอ และขอน าเรียนเพิ่มเติม ดังนี้ 
    ๑. ด้านที่ ๔ ด้านสาธารณูปโภค  

๑.๑ เรื่องความปลอดภัยของประชาชน เช่นไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟกิ่งตามจุด
ต่างๆภายในหมู่บ้าน จะตรวจสอบดูโครงการที่มีอยู่ว่ามีอยู่หรือไม่อย่างไร และจะ
พยายามด าเนินการให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้ครบทุกจุด นอกจากนี้ก็มีนโยบายจะติดกล้อง
วงจรปิดตามจุดต่างๆซึ่งก็จะหาแนวทางต่อไป 

๑.๒ การขยายประปาของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งการประปาฯ มีนโยบาย              
ที่จะขยายอยู่แล้ว ในส่วนของเทศบาลต าบลศรีถ้อย  จะมอบหมายให้กองช่างเทศบาล 
ประสานการด าเนินการ ต่อไป 

๑.๓  การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยหก                
ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการอยู่ซึ่  งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบ                  
ด้านสิ่งแวดล้อม  เมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าจุดนี้   ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลศรีถ้อย              
จะได้รับประโยชน์จากการใช้น้ า  นอกจากนี้ยังมีต าบลข้างเคียงได้รับประโยชน์ด้วย              
คือ ต าบลแม่สุก บางส่วน 

๒. ด้านประเพณีวัฒนธรรม  
๒.๑ ประเพณีเจ้าหลวงค าแดง ซึ่งเป็นประเพณีกิจกรรมมีมาอย่างต่อเนื่อง             

มาช้านาน ในส่วนการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้าน จะมีคณะกรรมการรับผิดชอบอยู่
ซึ่งทราบว่า คณะกรรมการ ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งและมีงบประมาณสูงมาก               
ในการด าเนินการจัดประเพณีเจ้าหลวงค าแดงของแต่ละปี ประเพณีก็ยังคงเดิม                     
ซึ่งคณะกรรมการยังคงจัดการอยู่ ในส่วนของเทศบาลต าบลศรีถ้อย ก็จะเข้าไป
ด าเนินการหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีอยู่คงไม่ได้ แต่ก็จะมีการประสานหารือ                
คณะกรรมการต่อไป 

๒.๒ เรื่องลิ้นจี่ อยู่ในนโยบายที่จะต้องด าเนินการต่อไป ส่วนการสืบชะตาต้น
ลิ้นจี่ต้นแรกของต าบลศรีถ้อย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ จะหาแนวทางการ
ด าเนินการโดยหารือกับผู้ใหญ่บ้านตลอดถึ.คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

 -๑๐- 



    ๒.๓ ประเพณีการเลี้ยงผีฝาย ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯเขต ๒ ได้เสนอนั้น ที่ผ่าน
   มาได้เข้าร่วมทุกปี ยกเว้นในห้วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด ๑๙ คง
   จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมไปก่อน หากสถานการณ์ภายในอนาคตดีขึ้น
   หรือไม่มีการแพร่ระบาดโควิด ก็จะกลับมาด าเนินการตามเดิมต่อไป 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในญัตติดังกล่าวอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ซึ่งไม่มีผู้ใดอภิปรายอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบนโยบายที่นายกเทศมนตรีฯได้แถลง 
   ต่อที่ประชุมสภาฯก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว  
มติ   ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพูล  มูลยะเทพ ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆในที่ประชุม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ    
นายปริญญา  จันทร์ต๊ะละ  ได้แจ้ง ประชาสัมพันธ์การขยายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพะเยา (สาขาแม่ใจ)  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖      ปัจจุ บันมี การขยาย เข้ า ไปยั ง พ้ืนที่ ส วนลิ้ นจี่  ส าย อ่า ง เก็บน้ าห้ วยชมพูแล้ ว              

ปัญหาของการไฟฟ้าก็คือไม่มีเอกสารของเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสวนที่อยู่ตามเส้นทาง              
ที่จะมีการขยายไฟฟ้าเข้าไป ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์                   
แจ้งให้เจ้าของที่ดินน าเอกสารไปให้การไฟฟ้าด้วย หรือรวบรวมได้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน               
ของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือจะได้น าไปให้การไฟฟ้า ต่อไป และเสนอให้เทศบาลต าบลศรีถ้อย 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ต ารวจบ้าน               
ที่ผ่านมาเทศบาลฯไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าที่ควร 

นายพูล  มูลยะเทพ ได้แจ้งว่า ตามที่ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ได้น าเรียนการขยายไฟฟ้าสายอ่างห้วยชมพู         
ประธานสภาฯ  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่านประสานไปยังผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือจะได้แจ้งให้ 

ประชาชนทราบ ซึ่งหากการไฟฟ้ายังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานจากเจ้าของที่ดิน                 
ก็ยังไม่สามารถที่จะด าเนินโครงการได้ ส าหรับการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ 
ไม่ทราบว่าจะมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนออีกหรือไม่ 

นายสมหวัง  วงลาจา ได้เสนอ ขอให้เทศบาลฯด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนซอยซ่อมรถยุโรปในพ้ืนที่        
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙         หมู่ที่ ๙  เนื่องจาก ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยซอยดังกล่าว ได้รับความล าบาก       

เนื่องจากซอยเข้าไปยังบ้านพักอาศัยเป็นดินลูกรังท าเมื่อฝนตก ท าให้ถนนมีความลื่น             
ใช้รถยนต์เข้า - ออกล าบาก รถยนต์ลื่นไถลอาจก่อให้เกิดอันตราย จึงมีความต้องการ     
หินคลุกถมผิวจราจร 

นายสวาท  โปทปัญญา ได้สอบถาม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การส ารวจแผงโซล่าเซล 
รองประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าโครงการยังมีอยู่หรือไม่อย่างไร 
นางปทิตตา  ทองสกลรัชต์  ได้ชีแจงว่า เคยเสนอโครงการไปที่ส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา แล้ว จะได้ติดตาม
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   ให้ต่อไป และได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
   ในห้วงปัจจุบัน ดังนี้ 

-การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลศรีถ้อย           
ครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว กรณีที่มีตกหล่นหรือยังมีบางรายที่ยังไม่ได้ท าการฉีด   
ขอให้แจ้งมายังเทศบาลต าบลศรถ้อย อีกครั้ง 

-ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะในครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชนกองสาธารณสุข
ยังออกไปรับเก็บขยะที่คัดแยกอยู่ตามปกติ โดยขยะที่เป็นพลาสติกประเภทถุงพลาสติก 

-๑๑- 



 
จะน ามาบดอัดเป็นก้อน  ส่วนขยะที่สามารถคัดแยกน าไปขายได้ เช่น ขวดแก้ว          
ขวดพลาสติก ส่วนใหญ่ประชาชนจะน าไปขายเอง 

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโรโรน่า หรือโควิด ๑๙ ยังต้อง
ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดพะเยา โดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด              
ขดงโควิด ๑๙ ส าหรับในหมู่บ้านก็ขอความอนุเคราะห์ประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน             
ช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เข้ามายังหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด              
ที่มีการแพร่ระบาดของโรค 

นางราตรี  แปงค าเรือง    ได้ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อยและ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง น าส าเนาเอกสาร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รวมทั้งค่าภาษีสรรพากร                 

ส่งให้กองคลัง ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ของท่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ต่อไป 

นางวารุณี  ภาชนนท์ ได้แจ้ง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีถ้อย  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา โดยรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่  ๒  ปีขึ้นไป รับตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔                 

เป็นต้นไป 
นายศุภกร  อะคะโล      ได้แจ้งโครงการต่างๆท่ีได้มีการเสนอของบประมาณไปแล้วและอยู่ในระหว่างด าเนินการ  
ผู้อ านวยการกองช่าง มีดังนี ้

๑. โครงการขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐ บาท              
เป็นงบประมาณของจังหวัด 

๒. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑๑ - บ้านท่าต้นหาด หมู่ที ๘ 
ระยะทาง ประมาณ ๙๐๐ เมตร งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๓. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายคลองถม บ้าขัวตาด หมู่ที่ ๗ 
๔. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านป่าสัก หมู่ที่ ๕ – บ้านทุ่งป่าข่า  

   หมู่ที่ ๖  
๕. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ ๘ – อุทยานดอยหลวงฯ 
๖. โครงการซ่อมถนนแอสฟัลท์ติก (ถนนเป็นหลุม บ่อ ) บ้านปางปูเลาะ               

หมู่ที่ ๑๓ เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งด าเนินการอยู่ในระยะเวลา
หนึ่ง และหยุดด าเนินการ เนื่องจากอยู่ในห้วงเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งเทศบาลต าบลศรีถ้อย
จะได้ประสานการด าเนินการติดตาม ต่อไป 

๗. โครงการขุดลอกคลองห้วยมะก๊าด 
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี   ได้แจ้งว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการสนับสนุนบทบาทอาสาสมัครในพ้ืนที่ได้มี
ปลัดเทศบาลฯ  บทบาทและมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยเฉพาะ อปพร.เพราะว่า มีระเบียบ กฎหมายและ 

สวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องรองรับ และสามารถให้การสนับสนุนได้  ส าหรับอาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน ไม่สามารถสนับสนุนได้ แต่ในข้อเท็จจริง มี อปพร.หลายนาย ที่มีต าแหน่ง
เป็นต ารวจบ้านด้วย ซึ่งก็สามารถท าหน้าที่ทั้งสองต าแหน่งได้ ในอนาคตก็จะด าเนินการ
ส ารวจผู้ที่มีความเสียสละที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ อปพร.ซึ่งก็จะได้หาแนวทางต่อไป 

   ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่านได้ถ่ายรูปชุดปกติขาว 
 
  

-๑๒- 



 
 ส าหรับใช้ท าบัตรประจ าตัวและท าเนียบสมาชิกสภาและผู้บริหาร ดังนี้ ขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๓ รูป และขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ส าหรับจัดท าท าเนียบ 
นายพูล  มูลยะเทพ        ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่  ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ 
ประธานสภาฯ เรื่องอ่ืนอีก ถือว่าที่ประชุมรีบทราบ และได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๑.๕๔ น. 
 
                                                  (ลงชื่อ).......................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                                                          ( นายโชคชัย  อุทธโยธา ) 
                                                                นิติกรช านาญการ 
 
        (ลงชื่อ)..................................... .......ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี) 
          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต า บลศรีถ้อย  ในการประชุม                       
ครั้งที่ ๓/2564 เม่ือ วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม              
สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) วันอังคาร ที่ ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564  แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการฯ 
                                                         (นายวินัย  โยธาวุธ) 

      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  เขต ๑ 
 

(ลงชื่อ) .................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. ........ กรรมการ 
            (นายสายค า  ชัยชนะ)      (นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  เขต ๑       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
(ลงชื่อ) .................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)............................................. ........ กรรมการ 
            (นายไสว  วงราจา)      (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย  เขต ๑       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 สภาเทศบาลต าบลศรี ถ้อย ในการประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยแรก (ครั้งที่  ๒)                    
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
    (ลงชื่อ) ......................................... ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
     (นายพูล  มูลยะเทพ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีถ้อย 

-๑๓- 


